

KẾ HOẠCH

thực hiện Nghị quyết số 301-KH/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023-2030

Thực hiện Nghị quyết số 301-NQ/TU ngày 26/9/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2023- 030 (viết tắt là Nghị quyết số 301); Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết số 301 sát với tình hình thực tế, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước là trách nhiệm của các cấp ủy và của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Trên cơ sở đó đề ra các nhiệm vụ giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

2. Việc phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước để phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng; để phối hợp với doanh nghiệp thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống vật chất, tinh thần của người lao động. Tập trung phát triển tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có nhiều lao động, hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định; chú trọng phát triển đảng viên mới là lãnh đạo doanh nghiệp và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

3. Triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 301 phải đảm bảo tính thống nhất, kịp thời, hiệu quả phù hợp với tình hình thực tiễn trên địa bàn huyện. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả thực hiện.

II. MỤC TIÊU

1. **Mục tiêu chung:** Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên ở doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Nâng cao năng lực lãnh đạo,

sức chiến đấu và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện Tân Yên.

2. Mục tiêu cụ thể đến năm 2030

(1) Mỗi năm kết nạp được từ 09 đảng viên trở lên trong doanh nghiệp trên địa bàn huyện, trong đó có từ 08 đảng viên làm việc tại doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; phấn đấu đến năm 2030 kết nạp 03 chủ doanh nghiệp vào Đảng.

(2) Phấn đấu đến năm 2030 thành lập được ít nhất 07 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, trong đó có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

(3) Phấn đấu hằng năm có từ 90% tổ chức đảng và 85% đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tiếp tục tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Các cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước bằng nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn. Gắn công tác tuyên truyền phát triển tổ chức đảng, đảng viên với phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp. Đổi mới, đa dạng và linh hoạt các hình thức tuyên truyền; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số trong công tác tuyên truyền... để các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đúng đắn, đầy đủ và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả; người lao động hiểu rõ lợi ích khi được kết nạp vào Đảng và tham gia các tổ chức chính trị - xã hội và chủ doanh nghiệp hiểu rõ các lợi ích khi thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp.

Thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi, đối thoại trực tiếp giữa thường trực Huyện ủy với lãnh đạo doanh nghiệp và người lao động để tuyên truyền, vận động, đồng thời kịp thời nắm tình hình và giải quyết, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của người lao động để tham gia với chủ doanh nghiệp giải quyết thỏa đáng. Tăng cường giáo dục, giác ngộ, tạo sự tin tưởng và động lực phấn đấu vào Đảng của công nhân và chủ doanh nghiệp; đồng thời, lấy hiệu quả hoạt động của các tổ chức đảng trong doanh nghiệp để củng cố niềm tin của công nhân và chủ doanh nghiệp đối với tổ chức đảng, tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Tăng cường lãnh đạo củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hằng năm, chỉ đạo Đảng ủy Khối

Doanh nghiệp huyện xây dựng kế hoạch phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phù hợp với điều kiện thực tiễn của huyện, tập trung các doanh nghiệp có số lượng công nhân lớn, sản xuất kinh doanh ổn định; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị thực hiện có hiệu quả Đề án số 06-ĐA/HU ngày 13/11/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy về nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp huyện giai đoạn 2023-2025 và những năm tiếp theo (viết tắt là Đề án số 06).

Chỉ đạo rà soát, chuyên sinh hoạt đảng cho công nhân, người lao động là đảng viên từ nơi cư trú đến tổ chức đảng đang làm việc nếu doanh nghiệp có tổ chức đảng. Trường hợp doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng thì tạo điều kiện thuận lợi để đảng viên sinh hoạt tại các tổ chức đảng khác phù hợp trên địa bàn huyện theo các quy định của Đảng. Thành lập mới tổ chức đảng trong doanh nghiệp khi đủ điều kiện, bảo đảm sự ổn định của doanh nghiệp và tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt của tổ chức đảng và đảng viên.

Thường xuyên nắm bắt tình hình công nhân lao động, quan tâm rà soát các công nhân lao động là đoàn viên, hội viên ưu tú, tích cực tham gia các hoạt động chính trị, xã hội để rèn luyện, giáo dục bồi dưỡng giới thiệu kết nạp Đảng.

Kịp thời phát hiện, biểu dương, nhân rộng mô hình, cách làm hay, hiệu quả và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện. Đồng thời, phê phán các hành vi cản trở việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

3. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước phù hợp với điều kiện thực tế

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của tổ chức đảng đã được thành lập trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn cấp ủy, bố trí các đồng chí có đủ năng lực, điều kiện làm bí thư. Các doanh nghiệp đã có chi bộ mà chủ doanh nghiệp là đảng viên chính thức thì bố trí làm bí thư chi bộ; chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức đảng và đảng viên, phấn đấu đến năm 2030 phát triển thêm được 07 tổ chức đảng và trên 55 đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn huyện.

Thường xuyên chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, sinh hoạt của tổ chức đảng phù hợp với tình hình, điều kiện sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Chỉ đạo xây dựng, rà soát, hoàn thiện quy chế làm việc của cấp ủy, quy chế phối hợp giữa cấp ủy, tổ chức đảng với chủ doanh nghiệp; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ học tập các chi thị, nghị quyết theo quy định của Đảng, bảo đảm việc tổ chức học tập phù hợp với điều kiện của từng doanh nghiệp, tránh ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Tiếp tục lãnh đạo tổ chức đảng, đảng viên tích cực thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển doanh nghiệp bền vững. Từng bước nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức đảng đối với doanh nghiệp và công nhân lao động thông qua những đóng góp của tổ chức đảng và đảng viên với doanh nghiệp, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động trong doanh nghiệp.

4. Tăng cường xây dựng, củng cố và phát triển các tổ chức chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Các tổ chức chính trị - xã hội, đặc biệt là tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên đẩy mạnh công tác phát triển tổ chức và đoàn viên, hội viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tổ chức chính trị - xã hội ở cơ sở vững mạnh, góp phần xây dựng doanh nghiệp phát triển ổn định. Lấy tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên làm nòng cốt để tuyên truyền, vận động, giác ngộ, đoàn viên, hội viên tạo nguồn phát triển đảng viên và làm nền tảng cho việc phát triển tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập hợp công nhân lao động và phát triển đoàn viên, hội viên, các tổ chức chính trị - xã hội tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2023-2030.

5. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đẩy mạnh cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư thuận lợi và kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh. Gắn công quản lý nhà nước với công tác tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện cho việc thành lập và hoạt động của tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội.

Triển khai thực hiện tốt công tác quy hoạch, tổ chức đầu tư xây dựng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn huyện; trong đó quan tâm thực hiện chủ trương khi đầu tư xây dựng khu công nghiệp phải dành quỹ đất phù hợp để xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở xã hội, các thiết chế văn hóa, thể thao cho công nhân lao động.

Hướng dẫn các nhà đầu tư vào địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc Nghị định số 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế khi doanh nghiệp đi vào hoạt động.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy; các cơ quan, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 301 và triển khai

Kế hoạch này đến toàn thể cán bộ, đảng viên của đơn vị, xong trong tháng 12/2023. Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 301 trên địa bàn huyện.

2. Ban Dân vận Huyện ủy, Liên đoàn Lao động huyện, Huyện đoàn tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết số 301 và Đề án số 19-ĐA/TU ngày 27/10/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch này; căn cứ tình hình thực tiễn của huyện và của đơn vị mình để xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện (xong trong tháng 12/2023).

3. UBND huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện tốt các nội dung nêu trong Kế hoạch này. Chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung tiêu chí xét khen thưởng, tặng các danh hiệu thi đua cho các doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức đảng, tổ chức chính trị - xã hội hoạt động hiệu quả.

4. Ban Tổ chức Huyện ủy hướng dẫn nghiệp vụ thành lập tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Hằng năm, chủ trì, rà soát, tổng hợp tình hình tổ chức đảng và đảng viên trong các loại hình doanh nghiệp báo cáo Ban Thường vụ Huyện ủy để lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng, phát triển tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp.

5. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo, định hướng tuyên truyền sâu rộng các nội dung Nghị quyết số 301 và Kế hoạch này; phổ biến những kinh nghiệm, cách làm hay, việc làm tốt trong quá trình thực hiện.

7. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Huyện ủy viên có trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các địa phương, đơn vị được phân công phụ trách trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 301 và Kế hoạch này.

8. Giao Đảng ủy Khối Doanh nghiệp huyện chủ trì, phối hợp với Ban Tổ chức Huyện ủy theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ báo cáo Thường trực Huyện ủy; tham mưu sơ kết việc thực hiện Nghị quyết số 301 vào quý III/2026, tổng kết vào quý III/2030./.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy,
- Các cơ quan thuộc Huyện ủy, UBND huyện,
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ**

Nguyễn Thế Huy